



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนาจการและกิจการคณะสงฆ์

ที่ พท ๐๐๓๔/-

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกลุ่มอำนาจการและกิจการคณะสงฆ์ รับผิดชอบในการบริหารจัดการงบดำเนินงาน และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภารกิจหลักของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง เพื่อให้งานนั้นสำเร็จบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ซึ่งต้องดำเนินการในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้สิ้นสุดลงแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดให้ส่วนราชการนำผลการวิเคราะห์ปัญหาปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงขอรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ไม่ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เนื่องจากในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง (ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP จำนวน ๑๖ โครงการ และจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/ว ๑๘๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖๗ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๘๓ โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๖๕,๑๘๘.-บาท

โดยสรุปรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นพัสดุที่มีความจำเป็นต้องใช้อย่างต่อเนื่องจากที่เคยดำเนินการไว้แล้ว ต้องจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม เป็นพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง (ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) เพื่อเป็นค่าวัสดุสำนักงาน, ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นค่าวัสดุเพื่อใช้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน

สแกนด้วย Car


ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดของการจัดซื้อจัดจ้าง

ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จะไม่มีปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดของการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีจำนวนไม่มาก สามารถดำเนินการได้ทันตาม กำหนดเวลา และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือข้อร้องเรียนด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อนแต่อย่างใด แต่ยังคงมีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากขาดความรู้ความสามารถ เพราะทางหน่วยงานไม่มีบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ซึ่งมีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญงานด้านพัสดุอย่างแท้จริง

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์)
เจ้าหน้าที่


(นายณัฐวัฒน์ ธานีรัตนภิบาล)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- ๓๓๖


(นายจารีก แก้วแสงอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง